

Số: /UBND-VHTT

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

V/v thực hiện Kết luận số 1193/KL-VHXX ngày 07/12/2021 của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh về việc giám sát chuyên đề Công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến ngày 30/11/2021.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Kết luận số 1193/KL-VHXX ngày 07/12/2021 của Ban Văn hoá-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc giám sát chuyên đề Công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến ngày 30/11/2021 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở VHTTDL; Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn báo cáo việc hiện Kết luận số 1193/KL-VHXX ngày 07/12/2021 của Ban Văn hoá- Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc giám sát chuyên đề Công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến ngày 30/11/2021 cụ thể như sau:

### **1. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện**

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu triển khai thực hiện Kết luận số 1193/KL-VHXX ngày 07/12/2021 của của Ban Văn hoá- Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Công văn số 62/UBND-VHTT ngày 10/01/2022; Công văn 252/UBND-VHTT ngày 20/01/2022; Văn bản số 266/HD-UBND ngày 21/01/2022 của UBND huyện Triệu Sơn về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và tăng cường công tác quản lý di tích và hoạt động lễ hội, bảo quản di tích trên địa bàn huyện; xây dựng phương án quản lý và phát huy gia trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện và di tích Đền Nưa – Am Tiên...

Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Luật Di sản văn hóa; Nghị định 166 của Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, các cấp, các ngành có liên quan, việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích – danh thắng trên địa bàn huyện đã được các ngành, các cấp nhận thức đầy đủ hơn, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, là yếu tố tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

### **2. Công tác thông tin tuyên truyền**

Tập trung tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng bảo vệ và phát huy giá trị di tích danh thắng trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt đối với thế hệ trẻ trong huyện là hoạt động có ý nghĩa quyết định đến tương lai lâu dài của di tích lịch sử cách mạng; đặc biệt là Kết luận số 1193/KL-VHXXH ngày 07/12/2021 của Ban Văn hoá- Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, đa dạng hóa về hình thức, nội dung tuyên truyền như hệ thống truyền thanh, truyền hình, báo chí, công/trang TTĐT, tờ rơi, tờ gấp, zalo, facebook... để chuyên tải, đưa các quy định pháp luật và luật di sản văn hóa thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội, đến với mọi người dân một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, giúp cho đông đảo quần chúng nhân dân nâng cao ý thức chung về bảo vệ di tích, để người dân tự nguyện, tự giác tham gia vào công tác bảo vệ và giữ gìn di tích. Công tác tuyên truyền, quảng bá di tích và tổ chức lễ hội được tăng cường mang lại kết quả thiết thực.

### **3. Công tác quản lý, phát huy giá trị di tích trên địa bàn**

Công tác quản lý, bảo tồn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và quần chúng nhân dân quan tâm. Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo tồn và phát huy giá trị di tích được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác trùng tu, tôn tạo chống xuống cấp ngày càng được quan tâm bằng nguồn kinh phí của nhà nước và nguồn xã hội hóa. Hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, nâng cấp; đặc biệt là di tích Đền Nura - Am Tiên.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội luôn được quan tâm, nhằm chấn chỉnh và đưa các hoạt động lễ hội đi vào nề nếp, không còn tình trạng lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan. Các ấn phẩm văn hóa ngoài luồng không bày bán; dịch vụ ăn uống phục vụ khách tham quan được cải thiện, bảo đảm chất lượng và đảm bảo VSATTP.

Công tác vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự có chuyển biến rõ rệt, không còn tình trạng trộm cắp, móc túi, gian lận, lừa đảo, gây rối, mất trật tự trong hoạt động lễ hội.

### **4. Công tác quản lý nhà nước; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và chống xuống cấp trên địa bàn**

Bám sát các quy định tại Luật di sản văn hóa, các nghị định, thông tư hướng dẫn và các văn bản liên quan, UBND huyện Triệu Sơn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn có di tích tăng cường công tác quản lý nhà nước và phát huy tốt giá trị di tích; phối kết hợp với Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, phát hiện xử lý kịp thời việc trùng tu tôn tạo di tích khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấn chỉnh, xử lý các hành vi lệch lạc trong lĩnh vực về tôn giáo, tín ngưỡng; các biểu hiện mê tín dị đoan.

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn sát sao của các ban, ngành cấp tỉnh, đặc biệt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh, công tác quản lý di tích, bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích trên địa bàn huyện đã được các ngành chức năng, các địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 1193/KL-VHXXH ngày 07/12/2021 của Ban Văn hoá- Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, góp phần trong việc đẩy mạnh việc quản lý nhà nước về bảo tồn, tu bổ di tích trên địa bàn huyện, đồng thời xử lý dứt điểm, kịp thời các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan hoặc thực hiện những hành vi khác trái pháp luật.

## **5. ĐỀ XUẤT**

- Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh có giải pháp bàn giao di tích Đền Nưa, Am Tiên (từ gia đình ông Lê Bất Sơn, ông Lê Khắc Tam) để nhà nước quản lý đảm bảo quy định của pháp luật.

- Hiện nay trên địa bàn huyện Triệu Sơn một số di tích xuống cấp nghiêm trọng đề xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí để tu bổ, tôn tạo, bảo tồn phát huy giá trị di tích trên địa bàn./.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện;
- Các phòng, đơn vị liên quan;
- Lưu VT, VHTT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Trung**